

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร

ข้อ	นโยบาย	แนวทางการปฏิบัติ
๑	ด้านความโปร่งใส โดยให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงานเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้	<p>๑.๑ หน่วยงานต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก ให้มีการเผยแพร่ข้อมูล โครงสร้าง หน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัตินโยบายประจำปี การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัตินโยบาย มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการให้บริการ</p> <p>๑.๒ หน่วยงานต้องมีการกำหนด มาตรการ กลไก ในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p> <p>๑.๓ หน่วยงานต้องมีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เช่น มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และมีแนวทางป้องกันผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
๒	ด้านความพร้อมรับผิด โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมรับผิดต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน	<p>๒.๑ หน่วยงานต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ</p> <p>๒.๒ หน่วยงานจะต้องแสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จ ตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล</p> <p>๒.๓ หน่วยงานต้องมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือระบบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน</p>
๓	ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน	หน่วยงานต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการป้องกันการรับสินบน
๔	ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต ในหน่วยงาน ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	<p>๔.๑ หน่วยงานต้องมีการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน</p> <p>๔.๒ หน่วยงานต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน</p> <p>๔.๓ หน่วยงานต้องมีการจัดทำแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>
๕	ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และบริหารสภานพดล้อยในการทำงานอย่างมีความคุ้มค่าต่อภารกิจ รวมทั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานต้องกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ และเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน